
"เสมา 1" ดูแลเด็กที่มีความบกพร่องเรียนร่วมเด็กปกติ
หวังให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
นำเสนอเมื่อ : 16 ก.พ. 2567

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า
จากการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ที่ประชุมฯได้รับทราบ
ถึงการตั้งคณะอนุกรรมการฯ เพื่อช่วยเหลือในการพิจารณากลั่นกรองงานต่างๆ และการจัดทำแผนต่างๆ
เนื่องจากคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ มีการประชุม 3 เดือนครั้ง ดังนั้น
การตั้งคณะอนุกรรมการฯ จะสามารถมาช่วยขับเคลื่อนหรือเป็นพี่เลี้ยงให้กับฝ่ายเลขาฯในการทำงานได้
นอกจากนี้ที่ประชุมฯ ได้รับทราบการแต่งตั้งผู้จัดการกองทุน
เพื่อไปวางแผนการดำเนินการประชาสัมพันธ์ในเรื่องการหารายได้เข้ากองทุน
เพื่อนำมาสนับสนุนการศึกษาของผู้มีความบกพร่องทางร่างกาย แทนที่จะพึ่งพางบประมาณเพียงอย่างเดียว

“ศธ.พยายามสร้างวิธีการดูแลเด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกายให้สามารถเรียนร่วมกับเด็กปกติได้
เพื่อให้เขามาอยู่ร่วมในสังคมได้ โดยเราพยายามปรับตั้งแต่วัยเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ทั้งในโรงเรียนของรัฐและเอกชน
ให้สามารถจัดการเรียนการสอนให้กับเด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกายอย่างมีคุณภาพ
เพราะเรามุ่งหวังให้เด็กกลุ่มนี้สามารถอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ภายใต้นโยบาย เรียนดี มีความสุข
นอกจากนี้ยังสนับสนุนเรื่องของทักษะอาชีพให้กับผู้พิการ รวมถึงภาคประชาชนทั่วไปด้วย“ รมว.ศึกษาธิการ กล่าว
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